



■ ในที่สุด บอร์ด กสทช. ก็มีมติเห็นชอบร่างประกาศยกเลิก หลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์สำคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป พ.ศ.2555 พุดง่ายที่รู้จักกันดีก็ “กฏมัสต์แอฟ” ที่เป็นปัญหาต่อการซื้อลิขสิทธิ์กีฬาสำคัญๆ ประเภท อย่าง ฟุตบอลโลก แม้กระทั่ง ซีเกมส์ นั้นแหละ ส่วนขั้นตอนต่อไป กสทช. จะจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไป ใ้เวลา 30 วัน เพื่อนำความเห็นที่ได้ประกอบการพิจารณาก่อนออกประกาศ ■ ซีเกมส์กัมพูชา ขยับเข้าใกล้ไปเรื่อยๆ แต่ก็ยังมากด้วยปัญหา กระทั่งเรื่องไม่เคยเกิดก็เกิด อย่างลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสด ยังมีการผุดกระแสรันหลากหลายระหว่างไทยเรากับเจ้าภาพ ทำเอาหัวหน้าคณะนักกีฬาไทย “บ๊วกต้อม” ธนา ไชยประสิทธิ์ ชักหัวงๆ ยิ่งเคยได้รับคำเตือนจากสถานทูตไทย ระวังอาจถูกจุดเป็นประเด็นการเมืองได้ ปะทะกันในโซเชียลคนใน

เมืองไทยคงไม่กระทบ แต่คณะนักกีฬาซึ่งไปอยู่ที่นั่น อาจมีความเสี่ยงไม่น้อย ■ ขณะที่สมาคมกีฬาต่างๆ มุ่งมั่นกับการเตรียมทีมสู้ศึกซีเกมส์ครั้งนี้ที่มันใจมาก สมาคมกีฬาออลฟาย ประกาศจะเก็บหมด 100 เปอร์เซ็นต์ 4 เหรียญทอง หลังส่งทีมไปฝึกซ้อมและทดสอบที่สนามจริงมาแล้ว โดยวาดหวัง “ทีเค” รัชชานนท์ จันทนานาวุฒิเน่ ดาวรุ่งพุ่งแรงที่มีประสบการณ์ต่อกับโปรดังๆ มาหลายรายการจะพาทีมไปสู่ความสำเร็จ ■ มวยสากลหญิงชิงแชมป์โลก 2023 ที่กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย ทีมหมัดสาวไทย ซึ่งมีอดีตฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิก วิจารย์พลฤทธิ์ เป็นเฮดโค้ช ได้มา 2 เหรียญทองแดงจาก จูมาต จิตรพงศ์ ในรุ่น 54 กก. และ จันทรแจ่มสุวรรณพิงก์ รุ่น 60 กก. ทั้งสองคนจะลุยล่าเหรียญทองต่อในศึกซีเกมส์ครั้งนี้ โดยมวยหญิงไทยจะส่งไป 3 รุ่นอีกคนเป็น ไบสน มณีก้อน ■ ยืนยันจาก บ.เฟรชแอร์เฟสตีวี จำกัด ของ วินิจ เลิศรัตนชัย ซีอีโอของ “ลีกเอิง” ฝรั่งเศส หรือ “โทรเฟเด ซ็องปียง” ประจำปี 2023 ซึ่งเป็นการพบกันระหว่างแชมป์ลีกเอิง ฝรั่งเศสและแชมป์ กูเปอเฟรองส์ หรือถ้วยเฟรนช์คัพ ที่ตอนนี้ ปารีส แซงต์ แชร์กแมง ยังนำห่างอยู่ 7 แต้มในลีกเอิง ส่วนเฟรนช์คัพ มี 4 ทีมเข้ารอบรองฯ น็องต์, ลียง, อานซี และ คูคูส จะได้ดูทีมดังหรือไม่รอลุ้นเอา จะจัดที่ราชวังกลากีฬาสถาน 5 ส.ก. ■ พลาดหวังจากบอร์ดการกีฬา

ก็ไม่เป็นไร ญัฐวุฒิ เรื่องเวส นายกสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิส เตรียมงานใหญ่จัดแข่งขันเทเบิลเทนนิสเก็บคะแนนสะสมโลก “ดับเบิลยู ที ที สตาร์ คอนเทนเดอร์ แบงค็อก 2023” ระหว่างวันที่ 23-29 เม.ย. นี้ที่ อินดอร์สเตเดียม หัวหมาก เกมนี้ถือเป็นงานยักษ์และเป็นโอกาสที่นักกีฬาไทยหลายคนจะได้ลงแข่งด้วย ■ การพบกันของประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิเมียร์ ปูติน และ สี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนที่กรุงมอสโก เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นการออกแถลงการณ์ร่วมกันในการต่อต้าน การใช้การเมืองเข้ามายุ่งเกี่ยวกับกีฬา และ หวังใช้กีฬาสร้างสันติภาพ ซึ่งทั้งจีนและรัสเซียสนับสนุนแนวทางของคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (ไอโอซี) และสภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย (โอซีเอ) โดยก่อนหน้านี้ ไอโอซีอนุญาตให้นักกีฬาจากรัสเซียและเบลารุสแข่งขัน ในโอลิมปิกเกมส์ 2024 ได้ ภายใต้ธงกลางที่ไม่ใช่ธงของประเทศตัวเอง แต่แนวทางนี้ยังถูกต่อต้านจากหลายชาติอยู่ ■ อังคาร 28 มี.ค. นี้ วันชนะ ศรีจำปา “เดอะนัทซัดหมดแม็กซ์” นำทีม “ขอบสนาม” บดแข่งกับทีม “เทนนี่ แอนด์ เฟรนด์” นำโดย อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ปาม วาทะเลลูกหนึ่ง, เนท อาร์เซนอล-ฮาร์ดคอร์ และ เร เซอร์เบเนส ในฟุตบอล “กระชับสัมพันธ์ที่น้องกั๊ก” ที่ขอบสนามอารีน่า พระราม 9 ยิ่งสดผ่านเพจขอบสนาม เริ่มเที่ยงตรง แฟนๆติดตามชมกันได้ ■

“เปียหงาย”



ธนา ไชยประสิทธิ์



รัชชานนท์ จันทนานาวุฒิเน่



ญัฐวุฒิ เรื่องเวส



วันชนะ ศรีจำปา